



บทบรรณาธิการ

ปีที่ 3 สำหรับวารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประชุมสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย” อีกวาระหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลต่อเนื่องในเรื่องที่สอง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐฐชัย จันทร์คุณา ได้รับเชิญจากนายกสมาคมฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ “บรรณาธิการ วารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่องนี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ยังคงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของวารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่บรรลุเป้าหมาย คือ ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index: TCI)

สำหรับ วารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567) นี้ มีบทความที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 3 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย 2 บทความ และบทความวิชาการ 1 บทความ ดังนี้ บทความวิจัย 2 บทความ ได้แก่ บทความที่ 1 การศึกษาทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในวิทยาเขตภาคกลาง บทความที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ทางเพศวิถีศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ส่วนบทความวิชาการ 1 บทความ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ในฐานะบรรณาธิการ กระผมขอแสดงความขอบคุณ นายกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคมกรรมการบริหารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียน ที่ให้สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และมีส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารการจัดการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 นี้ และขอสื่อสารให้ผู้อ่านมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการนำข้อค้นพบหรือแนวคิดจากบทความทั้ง 4 เรื่องไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมกีฬา

สุดท้ายนี้ กระผมมีความปรารถนาที่จะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับวารสารฉบับต่อไป คือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567) เพื่อที่จะขอรับการรับรองคุณภาพฯ ต่อไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐฐชัย จันทร์คุณา
บรรณาธิการ
มิถุนายน 2567